

ĐÔI NÉT VỀ LỄ PANG PHỎNG

Lễ Pang Phóng (Tạ ơn) của người Kháng (xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo) là tập quán xã hội và tín ngưỡng độc đáo để tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho mọi người trong gia đình, dòng họ luôn được mạnh khỏe, làm được nhiều ruộng nương, lúa gạo, nuôi trâu bò nhanh lớn, mọi công việc làm ăn thuận lợi, phát triển; anh em con cháu trong dòng họ gắn gũi nhau, chia sẻ những khó khăn vui buồn, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó; đồng thời nhắc nhở, răn dạy con cháu luôn nhớ về cội nguồn.

Theo truyền thuyết, lễ Pang Phóng bắt nguồn từ câu chuyện tình dang dở đầy lãng mạn giữa chàng trai con Tào bản và nàng vợ hóa thân thành thiếu phụ. Để tránh sự dò xét của dân làng, nàng vợ ra đi và dặn chồng sau mùa gặt làm cỗ tưởng nhớ nàng. Từ đó lễ Pang Phóng ra đời để tỏ lòng nhớ thương, biết ơn "mẹ vợ". Câu chuyện được lưu truyền từ xa xưa nhằm tôn vinh gốc linh, hướng con người luôn nhớ về cội nguồn.

Hằng năm, cứ đến mùa hoa mào gà nở đỏ trên nương cũng là mùa lúa chín, người Kháng dòng họ Lò Khul lại tổ chức lễ Pang Phóng tại nhà trưởng họ. Lễ được tổ chức trong 02 ngày với 02 phần chính. Phần quan trọng nhất là nghi lễ cúng (gồm hai nghi thức: cúng lễ vật sống và cúng lễ vật chín) mang tính chất tạ ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người gặp nhiều điều may mắn, khỏe mạnh, đồng thời cầu mong trời đất, tổ tiên sang một năm mới lại tiếp tục phù hộ để dòng họ và làng bản quanh năm mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt tươi, chăn nuôi phát triển. Ở phần thứ hai, dòng họ Lò Khul cùng mọi người dân trong bản tham gia các hoạt động vui chơi sau những ngày lao động vất vả, đặc biệt trong đó có điệu múa Xék Pang đặc sắc.

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sự giao lưu hoà nhập cộng đồng nhưng lễ Pang Phóng vẫn giữ được bản sắc riêng, luôn hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Cho đến nay vốn di sản văn hóa phi vật thể quý báu đó vẫn giữ được sức sống và trở thành ngọc quý trong kho tàng văn hoá dân tộc Kháng. Lễ Pang Phóng là thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại, là sợi dây tạo lên sự gắn kết cộng đồng, thể hiện khát vọng bình dị ngàn đời về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với giá trị tiêu biểu, Lễ Pang Phóng của người Kháng xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 2742/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/9/2020./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO



GIẤY MỜI

**DỰ LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO CHỨNG NHẬN
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
LỄ PANG PHỎNG CỦA NGƯỜI KHÁNG,
XÃ RẠNG ĐÔNG, HUYỆN TUẦN GIÁO**

Kính gửi:

.....

Tuần Giáo, tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ Pang Phoóng của dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

* 8^h30' - 10^h30':

- Chương trình văn nghệ chào mừng và sân khấu hóa Lễ Pang Phoóng của dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ Pang Phoóng
- Công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ Pang Phoóng.
- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên (hoặc lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).
- Phát biểu của lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo.
- Phát biểu của lãnh đạo UBND xã Rạng Đông.
- Kết thúc buổi lễ.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý đại biểu

ĐẾN DỰ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO CHỨNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA LỄ PANG PHOÓNG CỦA NGƯỜI KHÁNG, XÃ RẠNG ĐÔNG, HUYỆN TUẦN GIÁO

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Tại sân trụ sở xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo.

Rất Hân Hạnh Được Đơn Tiếp!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mùa Va Hồ